

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๔/๑๙๖



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๒๐๙๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการได้ส่งเรื่อง โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) ทั้ง ๓ โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๕,๘๗๑.๑๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย (๑) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี (๒) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) และ (๓) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับรายละเอียดของวงเงินงบประมาณ เห็นควรให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณต่อไป

๒. โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี ๒๕๖๐/๖๑ (ด้านการผลิต) ทั้ง ๓ โครงการ นั้น จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมีเมล็ดพันธุ์ดีในการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต รวมทั้งสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้สูงขึ้นจากการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ มีความสำเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมคุณภาพดี เป็นโครงการที่เคยดำเนินการในปีที่ผ่านมาแล้ว จึงควรนำบทเรียนหรือประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ผ่านมา มาใช้ประกอบการดำเนินการในครั้งนี้อีกด้วย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรในการวางแผนการผลิตข้าวในฤดูกาลถัดไป โดยมีข้อมูล

/ ด้านการตลาด ...

ด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในปริมาณเพียงพอและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

๒.๒ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของโครงการแก่เกษตรกรอย่างแท้จริง และจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมถึงการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตรายบุคคล (Individual Farm Production :IFDD) รวมทั้งการยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การวางแผนการผลิตและการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในภาวะการผลิตที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น

๒.๓ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบอินทรีย์ ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาจทำให้เกษตรกรต้องอาศัยระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนที่มากกว่า ๓ ปี จึงจะสามารถปรับระบบการผลิตเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์และสามารถดำรงชีพอยู่รอดได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำเป็นต้องมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยกระดับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นอินทรีย์ได้อย่างเข้มแข็งและตลาดมีการเติบโตรองรับผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

๒.๔ การดำเนินโครงการทั้ง ๓ โครงการเป็นการใช้เงินงบประมาณสูง โดยเฉพาะโครงการที่ ๒ และ ๓ มีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรต้องติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกปี และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา หากจะมีการขยายผลการดำเนินการในระยะต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๕๓๔ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒

E-mail: chuleeporn@nesdb.go.th